

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2024-2025

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	HS hoàn thành chương trình Tiểu học, trong độ tuổi thuộc địa bàn	-HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.	-HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.	-HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	-Chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế - Kế hoạch giáo dục năm học 2024-2025 (trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của nhà trường)			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. -Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định - Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và rèn luyện - Học sinh chăm chỉ, chuyên cần, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.			
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	- Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 buổi/ ngày. Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng học được trang bị đầy đủ: bàn ghế, bảng từ, ánh sáng, quạt, đủ ánh sáng, âm và mùa đông và thoáng mát về mùa hè.			

		<ul style="list-style-type: none"> - Được tuyên truyền đầy đủ các bệnh học đường, phòng chống bệnh phong, HIV/AIDS, sốt xuất huyết.. - Tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục gắn với di sản... - Học sinh tham gia hoạt động Đội, tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN-TDĐT, HKPD trường, thành phố, được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. - Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường và giữa các trường trên địa bàn. - Tham gia các hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3, 19/5,...) - Xây dựng trường học hạnh phúc, trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quang môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp, an toàn).
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả rèn luyện Tốt trên 90% và kết quả học tập Tốt trên 25%. Không có HS rèn luyện chưa đạt và tỉ lệ học tập chưa đạt không quá 2% ; có trên 99% được công nhận tốt nghiệp THCS. - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xảy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với học sinh
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 95%. - Duy trì sĩ số ổn định - Học tiếp chương trình THCS
		<ul style="list-style-type: none"> - Tỉ lệ Tốt nghiệp THCS trên 99%. - Tỷ lệ đỗ tuyển sinh vào THPT, CĐ nghề: trên 70 %

Hương Sơ, ngày 16 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Xuân Phụng